



สวนนิยมแต่่งหน้ามากขึ้น แม่ฟ้าหลวงเปิดสอนวิชาเครื่องสำอาง



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

เปิดหลักสูตรเรื่องเครื่องสำอาง รองรับตลาดแรงงานในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มสตรีไทยชอบการแต่งหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีเจตนาพร้อมในการเปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหม่ ในปีการศึกษา 2548 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนองพระราชดำริส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของประเทศในด้านการแพทย์แผนไทยและด้านสุขภาพ

สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ของมหาวิทยาลัยฯ เป็น

สาขาวิชาใหม่ที่เป็นแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือที่เปิดสอน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดเครื่องสำอางที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี ดังจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดเครื่องสำอางทั่วโลกปี ค.ศ. 2003 ประมาณ 140 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโต 2-3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในทวีปเอเชียมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี มีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศจีนมีมูลค่าสูงสุดประมาณ 13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 12.46 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในประเทศไทยเองมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราเติบโตประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

"ปัจจุบันการผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับว่ามีศักยภาพดี ตั้งแต่การพัฒนาตำรับ การผลิต และการ

ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการผลิตเครื่องสำอางในประเทศก็แพร่หลาย อีกทั้งยังมีการผลิตเพื่อส่งไปจำหน่ายในหลายๆ ประเทศ แต่มีสถาบันการศึกษาใด ที่เน้นในการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรงอย่างจริงจัง ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เล็งเห็นว่าการพัฒนาสาขานี้ดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาสาขาที่ยั่งยืน สถาบันการศึกษาใดในภาคเหนือเปิดมาก่อน และมีแนวโน้มจะพัฒนาให้มีความเป็นเลิศได้ในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขึ้นเมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีตลาดงานรองรับ และสามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิเช่น ผู้ควบคุมการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผู้ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง นักวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น เนื่องจากแนวโน้มบริโภคเครื่องสำอางของสตรี ในปัจจุบันสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สามารถสอบถามและสมัครส่วนรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0-5391-055 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5391-7034/7037 หรือ www.mfu.ac.th